



VinFast ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะคันแรกให้กับลูกค้า

1. เนื้อข่าว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 VinFast ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูสัญชาติเวียดนาม ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นแรก VF e34 ให้กับลูกค้า ซึ่งการส่งมอบครั้งนี้ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ในเดือนธันวาคม 2564 รถยนต์ประมาณ 100 คันจะถูกส่งมอบ และคาดว่าจะในเดือนมกราคม 2565 รถยนต์ประมาณ 2,000 คันจะถูกส่งมอบ

Vinfast กล่าวว่าได้รับคำสั่งซื้อ SUV ขนาดกลาง (C-Segment) มากกว่า 25,000 คัน โดยมีความกว้าง ยาว และสูงตามลำดับคือ 4,300 มม. 1,768 มม. และ 1,613 มม. พร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความจุสูงสุด 110 กิโลวัตต์



รถคันนี้มีระบบผู้ช่วยเสียงเสมือนอัจฉริยะที่สามารถจดจำสำเนียงของภาคที่เวียดนาม เพื่อควบคุมฟังก์ชันและถามตอบแบบปกติ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการจากตัวรถเอง โดยสามารถจองบริการตรวจสอบสุขภาพที่โรงพยาบาล Vinmec จองบริการด้านความบันเทิงและจองตั๋วเครื่องบินบนแอปพลิเคชัน Vinpearl และดูหนังผ่านแอปพลิเคชัน FPT Play เป็นต้น ฟังก์ชันและบริการใหม่จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการติดตั้ง FOTA (Firmware-Over-The-Air)

รุ่นนี้ใช้ชุดแบตเตอรี่ 42kWh ซึ่งสามารถเดินทางได้ไกล 300 กม. หลังจากชาร์จเต็ม ในโหมดชาร์จเร็วรถสามารถเดินทางได้ 180 กม. หลังจากชาร์จ 15 นาที

(แหล่งที่มา <https://vietnamnews.vn/> ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2564)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 Vinfast บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากเวียดนาม ได้เปิดขายครั้งแรก และได้รับความสนใจของชาวเวียดนาม ด้วยมีคำสั่งซื้อมากกว่า 25,000 คำสั่งซื้อหลังจาก 3 เดือนที่เปิดตัว ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในตลาดรถยนต์เวียดนาม ในเดือนมกราคม 2565 บริษัท VinFast จะส่งมอบรถยนต์รุ่น VF e34 ประมาณ 2,000 คันให้กับลูกค้าที่ทำการฝากเงินล่วงหน้า นอกจากรถยนต์รุ่น VF e34 กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท VinFast ยังมีรถยนต์รุ่น VF e35 และรถยนต์รุ่น VF e36 ที่เปิดตัวที่งาน Los Angeles Auto Show 2021 ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัท Vinfast เป็นบริษัทบุกเบิกรายแรกในการผลิตของรถยนต์พลังงานในเวียดนาม และจะมีส่วนที่ส่งเสริมยุคของรถยนต์ไฟฟ้ามาเร็ว ๆ กว่าทั่วโลก

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเวียดนามกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยได้แรงขับเคลื่อนหลักมาจากจำนวนคนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้นและมีกำลังซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง VinFast เป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติเวียดนามน้องใหม่ แบรนด์รถยนต์ VinFast อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มทุน Vingroup มีเป้าหมายส่งรถยนต์ซีดานและเอสยูวีออกจำหน่าย รวมถึงรถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวเวียดนาม นอกจากนี้ สายการผลิตของ VinFast ในเมืองไฮฟองมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนจากประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย นั่นคือบริษัท อาปิโก ไฮเทค ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำของไทย ทั้งนี้ ในอนาคตความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยรวมและโดยในเวียดนามเอง เนื่องจากแนวโน้มใช้รถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามมากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่สนใจที่จะส่งออกสินค้ามายังเวียดนาม ควรศึกษาความต้องการของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในเวียดนาม